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Éq, Birta Jóhannesdóttir 110270-5779, gerl alvaríegar athuqasemdir við að jarðhitasvæðið 
víð Sveifluháis í Reykjanesfóikvangi sé sett í nýtingarflokk íKammaátæiun oa tei því betur 
borgið í verndarfiokkí, Þetta svæði er í næsta náqrenni höfuðborgarinnar oa oorgarbuar 
jafrfc sem ferðamenn vilja njóta náttúrunnar við fúnfótinn. Þess má geta aö yfir um 120 
búsund ferðamenn komu á svæðið síðasta sumar.

Að breyta friðlýstum fó 
að vera rangt a tfmum 
verðmætari einmítt nú

kvangi og útivístarsvæði í orkuvinnslusvæði er eitthvað sem hlýtur 
Degar náttúrusvæði í náiægð við þéttbýli hafa aidrei verið 
Degar bensínverð er í hæstu hæðum og kostnaðarsamt að ferðast

um langan veg tii að njóta natturu slskra svæða.

SÖmuleiðis ættu Eidvörp skiiyrðislaust að fara í verndarfiokk. Þar iiggja gamiar þjóðieiðir 
sem í dag eru vinsæiar gönguieiðir. Auk þess ætti ekki að hrófia við umnverfi 
gígaraðarinnar sjálfrar sem er einstakt jarðfræðiíegt fyrirbæri, sambæriiegt við Lakagiga.
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